

SICT - มาเป็นรอบๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ ก็คงไม่ต้องบอกกล่าวกันให้มากความหรือกระมังครับ หากท่านที่อยู่ในวงการหุ้นมานานๆ ท่านจะรู้ได้เองว่า การมาถึงรอบของหุ้นเล็กๆ มักจะอยู่ในจังหวะไหน...แต่ก็อย่ามองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปเลยเสียทีเดียวละ เพราะตลาดหุ้นไทย ระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ค่อยจะเหมือนปกติ ตลาดลงๆ หรือ บางวันแรงๆ เราก็คิดว่า หุ้นใหญ่ๆ หุ้นหลักๆ จะพากันลงกันทุกตัว... หรือบางวัน เห็นว่าตลาดหนึ่งๆ แกว่งแคบๆ ไม่ไปไหน แต่หุ้นใหญ่ๆ บางตัว ก็ขึ้นนำเสียโดดเด่น เล่นเอาหุ้นใหญ่ในกลุ่มเดียวกันอายุไปเลยก็มีนะ... บางท่านถึงกับไม่ดูตลาด หรือ SET Index ไปเลยก็มี จะหันไปดูหุ้นเป็นรายตัวมากกว่า... ถ้าสัญญาณตัวไหนดี หรือไม่ได้เล่นทางเดียวกับตลาดเท่าที่ควรจะเป็น ก็นั่นแหละครับ ต้องมีอะไรดีแน่ๆ ละ เอาเป็นว่า เหนือเมฆก็ยังต้องมีมุมมองของ ตลาด หรือ SET Index ไว้ด้วยเป็นระยะๆ ก็แล้วกันนะครับ หากว่าจะไปดูรูปแบบการแกว่งตัวในระยะนี้ ก็ถ้าจะเอารวมๆ หน่อย ก็อาจจะเรียกว่า อยู่ในระดับพื้นที่ของความเสถียร ที่จะเปลี่ยนปลายคลื่น B ของคลื่น 4 ขอได้นะ เพราะต่อให้ผ่านแนวต้านที่แกว่งๆ อยู่ตอนไหนไปได้อีกก็อาจจะต้องระวังแนวต้านแถวๆ 1720+/- ไว้ก่อนอยู่ดี... หรือ จะว่าง่ายๆ ชัดๆ หน่อย ก็ถ้ายืน 1695 ได้ การขึ้นก็ต้องดูแรงส่ง ว่าจะผ่านไปยืน 1720+/- ได้มันคงหรือไม่ ถ้าหากแรงส่งไม่มากพอ หรือไม่สิ้นยพอ การขึ้นแล้วตกลงมาต่ำกว่า หรือ ลงมาอีกๆ ก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมอ... แล้วยิ่งถ้าหากจะไม่ผ่าน 1695 เลย แต่กลับลงมาต่ำกว่า 1670 ก่อนด้วยแล้วนั้น ยิ่งน่าห่วงนะ... ยิ่งถ้าต่ำกว่า 1650 ด้วยล่ะก็ ระวังของจริงนะ

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าว เป็นเกมของหุ้นเล็กๆ หรือ กลางๆ แต่ก็ต้องเล่นระยะสั้นๆ แบบตีหัวเข้าบ้าน หรือ ถ้าจะมองยาวๆ ก็ต้องดูเรื่องของแรงซื้อแรงขาย ถ้าอ่านเกมออก ก็อาจจะได้เปรียบ

แนวรับ : ... 8.80-8.70 หรือ 8.90 ก็ยังน่าสนใจ

เป้าหมาย : ... 10.0-10.5 และอาจลุ้นได้ถึง 12.0

Price Chart...(SICT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SICT... จริงๆ แล้ว ถ้าเล่นสั้นเล่นรอบ ก็อาจจะต้องเป็นจังหวะ หากเกิดการขึ้นแรงมากๆ นั้น ก็อาจจะชิงจังหวะขายก่อนไป... แต่ถ้าหากดูที่สัญญาณของ MA ที่เรียงตัวในแบบกระทิงนั้น การจะมองยาวๆ ก็อาจจะคาดหวังไว้ก่อนด้วยก็ได้ หากว่า ราคาไม่หลุด MA25days เสียก่อน ก็ยังพอจะรันเทรนไปได้เรื่อยๆ ดีไม่ดี แนวโน้มของ SICT ในระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น อาจจะมีลุ้น ระดับ 15-20 ได้เลยเหมือนกันนะ เพราะจากภาพนี้ เราคาดหวังไว้ก่อนที่ 16-17 เลยก็ได้แหละ และถ้าเห็นระดับดังกล่าวได้จริงๆ ละก็ ระดับ 20+/- ก็น่าจะตามมาไม่ยาก... แต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการกล่าวตามภาพในตอนนี ในวันหน้า ก็ต้องดูกันอีกที